

## นโยบายด้านความยั่งยืน

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่น ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม ผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกมิติ ก้าวสู่การพัฒนาย่างยั่งยืน ด้วยนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการสำคัญ 7 ด้านได้แก่

### การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทตระหนักในการดำเนินธุรกิจของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการ รวมทั้งนโยบายที่ได้กำหนดไว้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ ส่งผลให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### การปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการอบรมความรู้ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี อยู่ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

### การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกจ้าง รวมทั้งคู่ค้า ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมโดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลเป็นสำคัญ ไม่เลือกปฏิบัติให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม พร้อมทั้งดูแลและคุ้มครองด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกจ้าง รวมทั้งทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้กระทบสิทธิความปลอดภัยของผู้อื่น และปกป้องสิทธิส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

### การดูแลความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และลูกจ้าง ให้เป็นไปตามกฎระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ไม่เกิดโรค อุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงาน ไม่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่การปฏิบัติงาน รวมทั้งสุขภาพและสุขภาวะของพนักงานและลูกจ้าง

### การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักในด้านการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติงานของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน อีกทั้งได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม จากจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ และมีการบังคับใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างมาอย่างต่อเนื่อง

**การเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม**

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งบุคลากร คู่ค้า ชุมชนและสังคม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจต่อคู่ค้าและลูกค้าผ่านสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดมาโดยตลอด พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมที่ดี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับชุมชนรอบข้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อหรือก่อความเดือดร้อนต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ

**การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม**

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาแนวทางการป้องกัน การรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้าหมายการลดปริมาณผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมภายในห่วงโซ่อุปทานจากการเลือกคู่ค้า ผู้รับจ้าง รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ โดยพิจารณาจากความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

*-Signed by-*

นายสมชัย เลพะพนธ์พานิช  
ประธานกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน  
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

*-Signed by-*

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน  
ประธานกรรมการ  
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)